

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy**

Hiện tại Trường đã ban hành quy định về đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy, phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn sinh viên tham khảo quy định tại link: <https://daa.uit.edu.vn/28-quy-dinh-dao-tao-song-nganh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy>

Sinh viên đại học hệ chính quy văn bằng 1 của Trường được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai ngành bất kỳ nếu thỏa mãn các điều kiện của quy định.

Sinh viên đại học hệ chính quy văn bằng 1 thuộc các CSĐT đại học là thành viên của ĐHQG-HCM được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai tại Trường là ngành Thương mại điện tử nếu thỏa mãn các điều kiện của quy định.

Đầu mỗi học kỳ, trước khi đăng ký học phần hai tuần, phòng Đào tạo Đại học sẽ ra Thông báo tuyển sinh chương trình song ngành trên daa đối với sinh viên trong Trường; thông báo trên trang web tuyển sinh (<https://tuyensinh.uit.edu.vn>) đối với sinh viên ngoài Trường đăng ký song ngành ngành Thương mại điện tử. Sinh viên liên hệ khoa Hệ thống thông tin/Bộ môn Thương mại điện tử để được tư vấn thêm về chương trình song ngành Thương mại điện tử. Hotline tư vấn 0908831246.

Sinh viên có nhu cầu học thì làm đơn đăng ký theo mẫu (<https://daa.uit.edu.vn/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#dksongnganh>) và nộp tại phòng Đào tạo Đại học (A120).

Điều kiện cụ thể để sinh viên đăng ký học song ngành như sau:

Sinh viên đại học hệ chính quy văn bằng 1 đồng thời thỏa mãn các điều kiện tối thiểu sau:

1. Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất;
2. SV đã hoàn thành năm học đầu tiên của ngành thứ nhất, trước học kỳ cuối của thời gian thiết kế chương trình đào tạo 01 học kỳ;
3. Tại thời điểm đăng ký, SV phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
  - Học lực tính theo ĐTBCTL xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (nếu có).
  - Học lực tính theo ĐTBCTL xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

Sinh viên chỉ được học song ngành thêm 01 ngành tại Trường. Sinh viên được phép làm đơn xin thôi học song ngành.

Trân trọng.

**TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC**



**Lâm Đức Khải**